

12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 'พระราชกรณียกิจ' สร้างให้คนไทยได้อยู่ดี กินดี มีชีวิตที่ดี



12 ส.ค. ▶ 6
วันเฉลิมพระชนมฯ
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
'พระราช
กรณียกิจ'
สร้างให้คนไทย
ได้อยู่ดี กินดี
มีชีวิตที่ดี



ทวนมาถึงวันสำคัญของคนไทยทั้งชาติ กับวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือวันแม่แห่งชาติ ที่คนไทยได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงได้ มอบชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์ได้อยู่ดี มีรายได้มากขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ มีพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น "สยามรัฐ" ยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจ อาทิ

"ศิลปอาชีพ" ราชินีแห่งไหมไทย ทรงเป็นต้นแบบอนุรักษ์ผ้าไทย

เรื่องของ "ผ้าไหมไทย" ไม่ใช่เรื่องใหม่ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน งานศิลป์ชิ้นเอกที่ถูกละเอียดนี้ได้ถูกหยิบมาปรับให้ทรงคุณค่ามาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เมื่อครั้งเสด็จฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสพอุทกภัยครั้งใหญ่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีย์ให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไทยขึ้น ก่อเกิดเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ



สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางทั่วประเทศภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปอาชีพ จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังทรงเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมและหัตถกรรมไทยสู่สายตาชาวโลก ผืนผ้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านกลายเป็นฉลองพระองค์อันวิจิตร โดยใน พ.ศ. 2505 ทรงได้รับเลือกให้เป็นสตรีที่แต่งพระองค์งามที่สุดในโลกผู้หญิง ในจำนวนสุภาพสตรีของโลกทั้งหมด 10 คน จากบรรดาผู้เชี่ยวชาญการ

ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลก ทรงนำความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างและสวมใส่อย่างแพร่หลาย

เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพลิกฟื้นผ้าไทย ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระปรีชาญาณ และกำลังพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทำให้ผ้าไทยกลับคืนสู่สังคมไทย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงร่วม

เมื่อกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์

จากนโยบายดังกล่าวได้สร้างกระแสการใส่ผ้าไทยให้คึกคักมากยิ่งขึ้น มีการประกวดผ้าทอของแต่ละจังหวัด มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย รวมทั้งจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยที่นำมาตัดเย็บให้เข้ากับยุคสมัยให้ผ้าไทยใส่แล้วเก๋ในชีวิตประจำวัน

“ผศ.ดร.อนุชา ทิรคานนท์” คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปาชีพว่า นำขมนิทรการให้ข้อมูลว่า นับตั้งแต่ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกในปี 2498 ที่ครั้งหนึ่งได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องที่ชนบทภาคอีสานหลายจังหวัด ทอดพระเนตรเห็นสตรีชาวบ้านนุ่งผ้าชิ้นไหมงดงามมารับเสด็จอยู่แทบทุกพื้นที่จึงทรงประทับใจในความงามของผ้าไหมมาตั้งแต่ครั้งนั้น และเห็นว่าการทอผ้าเป็นภูมิปัญญาและสิ่งที่ชาวบ้านคุ้นเคย มีการผลิตอยู่ประจำ จนนำไปสู่การช่วยเหลือชาวบ้านในระยะยาว และการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในเวลาต่อมา

โดยได้ส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 12 ข้อ ได้แก่ 1.แต่เดิมหน้าผ้าไหมมีความสั้นยาวหลากหลายกันไป จึงทรงแนะนำให้ชาวบ้านค่อยๆ ปรับเปลี่ยนขยายความกว้างของหน้าผ้าให้เป็นมาตรฐานประมาณ 1 เมตร 2.ทรงให้ช่างทอผ้าไหมส่วนที่เป็นลวดลายมัดหมี่ยาว 5 เมตร และทอเป็นผ้าพื้นอีก 2 เมตรในผ้าผืนเดียวกัน โดยใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งที่ย้อมในคราวเดียวกัน เมื่อนำไปตัดชุดสตรีจะได้เป็นสีเดียวกันดูงามตา, 3.ทรงเห็นความสำคัญของลวดลายผ้าไหมที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น มีพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์ลวดลายโบราณเหล่านั้น จึงทรงกำชับคณะทำงานที่ให้ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างลายผ้าในภาคอีสานว่า “แม้แต่ผ้าดูเรือนก็อย่าได้ละเลย...” เพื่อนำไปเป็นต้นแบบต่อยอดต่อไป 4.ทรงโปรดให้ช่างทอทดลองใช้สีที่ต่างไปจากสีเดิมๆ ที่เคยใช้ พระราชทานชุดสีใหม่ๆ ให้ช่างทอไปสร้างสรรค์งานมาถวาย มีพระราชวินิจฉัยจนเกิดเป็นผ้ามัดหมี่



แนวใหม่ที่มีสีสวยหวานต่างจากมัดหมี่เดิม เพื่อให้เป็นสากลมากขึ้น

5.สำหรับผ้าแพรวา ซึ่งเป็นผ้าหน้าแคบที่แต่เดิมใช้เป็นผ้าใส่ของชาวภูไท และยังเป็นผ้าที่มีวิธีการทอยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัยทักษะของช่างทอสูง ทรงแนะนำให้ขยายหน้าผ้าให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นเป็น 1 เมตร และทอลวดลายให้มีความละเอียดมากขึ้นโดยใช้ไหมน้อย ใช้ชุดสีที่ใช้หลากหลายมากขึ้น ที่ครั้งนั้นแม่ค้าไหมโยคะสิงห์ ถือเป็นผู้ริเริ่มฟื้นฟูการทอผ้าแพรวา, 6.เมื่อครั้งเสด็จฯ ที่จ.สกลนคร ก็ได้ทรงพบกับ ป้าทุม ป้าโท ที่ได้เลี้ยงไหมบ้าน ด้วยการกางมุ้งอย่างทะนุถนอม จึงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงไหมบ้าน และส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านของตนเอง อาทิ นางลิ้ว, วนาสวรรค์, ทับทิมสยาม 06, พญาราม เป็นต้น, 7.การทอผ้าเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนมาก เพราะอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหมและเครื่องมือเครื่องใช้ใน การทอ สามารถหาได้ในครัวเรือนและในชุมชนจึงเหมาะจะเป็นอาชีพเสริมของสตรีในท้องถิ่นต่างๆ, 8.ได้ทรงชักชวนช่างทอจำนวนหนึ่งมารับการศึกษาอบรมเรื่องการย้อมกับหน่วยราชการในกรุงเทพฯ และ 9.ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ลายใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ลายโบราณ

โครงการพระราชดำริฯ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันทจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อหน้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันทจะสร้างป่า” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตร โครงการตาม พระราชดำริอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพระราชหฤทัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของชนในพื้นที่เป็นอย่างมากคือ “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นที่บ้านห้วยไม้ทก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2534

พร้อมพระราชทานพระราชดำริแนวทาง การอนุรักษ์ไว้ว่า ให้คงมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ให้รักษาป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ ไม่ให้ถูกทำลายต่อไป จัดให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายไป โดยให้มีทั้งไม้ป่าธรรมชาติและไม่ใช้สอย พื้นที่ทำกินของราษฎร ให้การช่วยเหลือด้านการเกษตร สามารถทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า และจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยไม้ทก ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้โดยไม่เกิดการทำลาย ดังพระราชประสงค์หลังจากนั้นจึงมีการต่อยอด จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อีกหลายพื้นที่ เช่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านอุดมทรัพย์ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร, โครงการบ้านเล็ก ในป่าใหญ่



ตามพระราชดำริบ้านหนองห้า อ.เชียงคำ จ.พะเยา, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก.แม่เอยจ.เชียงใหม่ ฯลฯ

“ฟาร์มตัวอย่าง” ตามพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรครบวงจร หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรไทย

ย้อนไปเมื่อ 20 กว่าปีก่อน กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างตามราชดำริถือกำเนิดขึ้น ณ บ้านขุนแตะ หมู่ 5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จากการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่มียางพาราหลังจากบ่อบัดและเลิกเสพยาเสพติด โดยเริ่มแรกเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข สิ่งอำนวยความสะดวก ถนน แหล่งน้ำ สนับสนุนกิจกรรมภายในโครงการฯ เช่น ปลูกพืชผัก พันธุ์ไม้ผลชนิดต่างๆ การเลี้ยงปศุสัตว์ เบ็ด ไก่ หมู และเลี้ยงปลา เป็นต้น จนโครงการได้พัฒนาต่อเนื่องกระจายไปทั่วประเทศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีแรงงานตกงานถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก และต้อง

กลับไปอยู่ที่ภูมิลำเนาทำให้ขาดรายได้จนเดือดร้อนครว ราษฎรประสบความทุกข์ยากแสนเข็ญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อาณาราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำที่ดินในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ทั้ง 30 ฟาร์มจากจำนวน 61 ฟาร์ม ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ มาใช้สนับสนุนการจ้างงานภายใต้ “โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ด้านภัยโควิด-19” เพื่อให้ประชาชนมีรายได้มาหล่อเลี้ยงครอบครัวในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยกล่าบากในการใช้ชีวิต

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของพระองค์ทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของพระองค์ให้มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น เปรียบเสมือน **“แม่ดูแลลูก”**

ของพระองค์ทรงพระเจริญ



เรื่อง ขอรัฐบาลใหม่ ช่วยแก้ราคาลอตเตอรี่แพง ให้คนยากจนที่มีรายได้
น้อยเพื่อลดฐานะพลเมืองยากจน

เรียน คณะรัฐบาลชุดใหม่ผ่านเอก วิภาวดี

เนื่องจากปัจจุบันยังมีประชากรผู้ยากจนอีกถึง 80% ของประเทศที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไม่ค่อยเพียงพอ เพราะขณะนี้เศรษฐกิจอาหารการกินมีราคาแพงขึ้นกว่าเดิมมาก เงินเดือนแต่ละเดือนที่หามาได้นั้น ไม่พอเพียงจะใช้จ่ายค่ากิน-อยู่ของครอบครัว แต่ก็ไม่อาจจะหาเงินจำนวนมาก ๆ จากสถานที่แห่งใดได้ จึงต้องคิดเสียดังกล่าวจากการซื้อหวยของรัฐบาลบ้าง แต่หวยของรัฐบาลขึ้นราคา จึงต้องหาซื้อหวยใต้ดิน เพราะทราบว่าเคยมีผู้ร้องเรียนไปยังกองสลาก เพื่อขอให้ช่วยเหลือทำให้ราคาลอตเตอรี่ของรัฐบาลมีราคามาตรฐาน แต่รัฐบาลปัจจุบันหมกมุ่นเสียแล้ว

พวกเขาพอเพียงจำเป็นต้องร้องเรียนไปยังคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังมีการหาเสียงกันอยู่และพวกเขาพอเจ้าเขยทราบกันว่า เมื่อปี พ.ศ. 2560-2562 กองสลากเคยจะนำเสนอเรื่องออกสลากแบบลอตโต (หวยชุด) แบบในต่างประเทศที่มีจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป ซึ่งมีอยู่แทบทุกประเทศในโลก เขาไม่เห็นมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเลยทำไมเขาอยู่อย่างสันติสุข จำได้ว่าสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เคยออกหวยบนดินแบบ 2 ตัว 3 ตัวมาแล้ว

พวกคนยากจนมีรายได้จึงพอมีเงินซื้อได้บ้าง เพื่อเป็นการเสียดังกล่าวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการมอมเมาประชาชน รัฐบาลเก่าของลุงตู่ ลุงป้อม ไม่กล้าช่วยคนยากจน การขายหวยแบบดิจิทัลนั้นคนยากจนไม่อาจเข้าถึงรายการดิจิทัลได้ เพราะเงินไม่พอ ไม่อาจซื้อหวยขึ้นราคาตามแผงของเอกชนทั่วไปได้ เช่นใบละ 100-120 บาท ซึ่งพวกเขาจะแพงมากขึ้น เพราะที่ร้านธงฟ้า ร้านสะดวกซื้อ ไม่มีการขายหวยมาตรฐาน จึงขอให้พรรคก้าวไกล รับผิดชอบแก้ไข ใ้รัฐบาลเก่าออกไปโดยเร็ว

นอกจากนั้น อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการสื่อมวลชน ตรวจสอบ

สอบเรื่องผลประโยชน์ทุจริตหรือไม่ เพราะปัจจุบันทราบว่า หมอพรทิพย์ ถูกตำราวดำเนินคดีอาญาเรื่องจัดซื้อไม้ล้างป่าช้า แต่เหตุใดจึงจัดซื้อไม้ล้างป่าช้าให้กับกองทัพบก ก็มีการทุจริตเหมือนกัน ขอให้สื่อช่วยกันสอบสวนดำเนินคดีให้เหมือนกันในด้านความยุติธรรม

ส่วนเรื่องรางวัลในการออกลอตเตอรี่ ควรจะเพิ่มจำนวนครั้งในรางวัล 4 และ 5 อีกรางวัลละ 50 ครั้ง ส่วนเงินออกรางวัลเท่าเดิม เพื่อให้คนยากจนมีโอกาสถูกรางวัลที่ 4 และ 5 อีกจำนวน 100 คน แต่ละงวดข้อมเป็นการลดจำนวนคนยากจนทางอ้อมด้วยครับ ส่วนพวกมหาเศรษฐี 50 คนแรกนั้น รัฐบาลควรเรียกเก็บภาษีเงินได้เพิ่มอีก 50% นำเงินไปแจกสาธารณประโยชน์บ้างครับ เพราะเงินไปถูกเก็บอยู่ในบัญชีธนาคารของพวกมหาเศรษฐีหลายแสนล้าน ๆ บาท ทั้งในต่างประเทศด้วย ไม่ได้มีการหมุนเวียนตัวเงินกันอย่างใด ควรดำเนินการจ่ายให้กับคนยากจนแบบรายการที่วิบบ้างช่อง ทำให้ลดจำนวนคนยากจนได้ทุกวัน

สวัสดิ์ศิริพันธ์

ชาติพัฒน์ พัฒนาคิดดี

.....

เรื่องขายลอตเตอรี่กินรอกานัน ได้แต่ฝันว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาแก้สำเร็จ ในอดีตรัฐบาลทักษิณ เคยทำได้เพราะมีหวยบนดินมาเป็นตัวสอดแทรก พอโดนรัฐประหารมีคดีตามมาเป็นหางว่าว ของเขาแรงจริง ๆ การเสียดังกล่าวจากการถูกลอตเตอรี่นั้นก็มีความหวังขโมยจิตใจชาวไทย ในทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน แต่อย่าไปโทษซื้อเพราะหวังจะรวยด้วยสาเหตุนี้เลยครับ เป็นไปได้ยาก

ขอนำเสนองานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ทำวิจัยเรื่อง “หนี้คนไทย” โดยเชื่อมโยงให้เห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งของการเป็นหนี้ของคนไทยมาจากการเล่นพนัน พร้อมกับชี้ให้เห็นว่าโอกาสที่จะถูกหวย ถูกลอตเตอรี่มีเพียงน้อยนิดจริง ๆ

โดย รศ.ดร.วราภุทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เปิดเผยว่า โอกาสโชคดีที่จะถูกรางวัลแจ็กพ็อต หรือเป็น “วินเนอร์” ที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก ยกตัวอย่างการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ซึ่งมีโอกาสเพียง 1 ใน 100 ที่ต้องซื้อเลขเดียวกันต่อเนื่องอย่างน้อย 100 งวด เพื่อให้มีโอกาสรางวัลเฉลี่ย 1 ครั้ง หรือต้องใช้เวลาประมาณ 4 ปี 2 เดือน จึงจะมีโอกาสรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 ครั้ง และโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะถูกรางวัลที่ 1 ซึ่งมีโอกาสเพียง 1 ในล้านเท่านั้น

อยากได้ประชาธิปไตย ควรคิดให้ไกลกว่าการแก้ตัวหนังสือ

กรุงเทพธุรกิจ
หน้าต่างความคิด

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



มีแนวคิดหนึ่งของ เศรษฐศาสตร์ที่เสนอว่า การเมืองเป็นเกม มีผู้เล่นสองกลุ่ม คือ ประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และพรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้ขาย นำเสนอนโยบายต่อประชาชน ประชาชนจึงเป็นผู้ซื้อและพรรคการเมืองเป็นผู้ขาย

เมื่อเป็นการซื้อขายก็ไม่ต่างอะไรกับการมี กลไกตลาด ดังนั้น แนวคิดนี้จึงเสนอว่า การแข่งขันทางการเมืองเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของสังคม ดีกว่าปล่อยให้พรรคใดพรรคหนึ่งผูกขาดแต่เพียงพรรคเดียว

นอกจากนี้แล้ว ระบบการเมืองที่ดี คือ ระบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องเป็นกลาง ประชาชนคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยการเปรียบเทียบประโยชน์ และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเลือกพรรคใด พรรคหนึ่ง ประชาชนมีโอกาสแสดงความเห็น ของตนเองได้อย่างอิสระ พรรคการเมืองได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพื่อนำเสนอ นโยบายของตนให้ประชาชนได้รับรู้และตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม การจะทำให้กลไกทางการเมืองเดินหน้าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้ ใจหยาบที่จะต้องขบให้แตกมืออยู่สองข้อด้วยกัน

ข้อแรกคือ **ทำอย่างไรประชาชนจึงจะสามารถคิดและแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงของตนให้พรรคการเมืองได้รับรู้** มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและผู้สมัคร ของแต่ละพรรคการเมืองอย่างเพียงพอ เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกผู้แทนได้อย่างมีเหตุมีผล

ไม่ได้เลือกเพราะความชอบ ไม่ได้เลือกเพราะ กระแส

ข้อที่สองคือ **ทำอย่างไรพรรคการเมือง จึงจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้ง** นักการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ให้กับตนเอง โดยนิยามของ คำว่า “ประโยชน์” สำหรับผู้สมัครแต่ละคน มีความแตกต่างกัน บางคนมีความสุขจากการ ได้รับใช้ชาติ บางคนต้องการสร้างชื่อเสียงให้วงศ์ตระกูล แต่ก็เหมือนกันที่เล่น การเมืองเพราะต้องการแสวงหาอำนาจและ ความมั่งคั่ง ซึ่งกลุ่มหลังสุดนี่เองที่เป็นปัญหา ใหญ่ของการพัฒนาประชาธิปไตย

การใช้กฎหมายบังคับให้ พรรคการเมืองรักษาสัญญาทำได้ยากมากในทางปฏิบัติ เพราะพิสูจน์ได้ ยากว่าพรรคการเมืองได้ทำตามสัญญา หรือยัง พรรคการเมืองอาจจะอ้างว่า กำลังดำเนินการอยู่แต่ยังไม่เสร็จสิ้น แล้วคอยผัดวันประกันพรุ่งซื้อเวลาไปเรื่อยๆ ข้าราชการหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเองก็อาจถูกแทรกแซงโดยพลังทางการเมืองได้เช่นกัน

ทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้ ก็คือ การส่งเสริมให้ มีการลงโทษโดย ภาคประชาชน **ไม่ใช่ด้วยการ ไปประท้วงหน้า ทำเนียบ ไม่ใช่**

ด้วยการเดินขบวนปิดถนน แต่เป็นการ ลงโทษด้วยการไม่เลือกพรรคการเมืองนั้น อีกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหากไม่รักษา สัญญาที่เคยให้ไว้

การทำเช่นนี้จะบังคับให้พรรคการเมือง ต้องคิดไกล ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้น ถึงบางคนในพรรคหวังรวยด้วยการเล่น การเมืองเพียงสมัยเดียวแล้วโกงกินสะบัด หันแหล่ง แต่สมาชิกพรรคคนอื่นที่หวัง จะอยู่ยาวก็จะรวมตัวกันคอยคัดค้าน แม้ จะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างน้อยยังก็ ควบคุมไม่ให้เหล่าคนโกงชาติโกงแผ่นดิน เหล่านี้มูมมามจนเกินไป

นอกจากนี้แล้ว การที่สังคมไทยขี้ลืม หรือรักกันมกมายจนไม่ลืมหูลืมตา เลยทำเป็น มองข้ามเรื่องที่มีความจริงเป็นเรื่องที่ต้องแสดง ความรับผิดชอบทำให้เห็นการเมืองได้ใจ คำสัญญาต่างๆ ที่ให้ไว้ตอนเลือกตั้งก็เป็น

แค่สัญญาลมปาก ใม่จำเป็นต้องทำ ตามอย่างเคร่งครัด อยากได้อะไรรับปาก ทอดเอาไว้ก่อน แต่ พอเอาเข้าจริงกลับ ใม่ได้เหมือนที่เคย ตกกลางไว้กลายเป็นวังวน จนทำให้ประชาชนส่วนหนึ่ง พาลเมื่อการเมืองไป ในที่สุด



มีการพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้สะท้อนเจตนาของประชาชนแต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวแทนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญจะเข้าใจถึงเจตนาของประชาชนที่แท้จริงของกลุ่มคนที่ตนเป็นตัวแทนอย่างสมบูรณ์

เพราะในทางปฏิบัติแล้ว การจะทำเช่นนั้นได้จะต้องมีการระดมความเห็นกันตั้งแต่ระดับรากหญ้าแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประมวลเป็นภาพรวมพร้อมด้วยตัวเลขเชิงสถิติประกอบการตัดสินใจ ไม่ใช่การนึกคิดเอาเองของคนเพียงหยิบมือเดียว และคนที่มาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องทำไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนอย่างแท้จริงไม่มีวาระซ่อนเร้นส่วนตัว

สังคมไทยถูกทำให้เชื่อว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญ เมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วดีทุกอย่าง อะไรๆ ก็ดีขึ้นมาเอง **สิทธิรัฐธรรมนูญนิยม**ได้แปลงรักมีดบังประเด็นอื่นๆ ที่ควรทำก่อน หรือทำควบคู่กันไปกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการปฏิรูปความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย

เพราะบรรยากาศทางการเมืองในตอนนี้คนเห็นต่างมองหน้ากันไม่ติด การแก้ไขความคิดและพฤติกรรมทำได้ยาก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว อะไรที่แก้ยากแก้ช้านก็ยิ่งต้องเริ่มให้เร็วเพราะยิ่งเริ่มช้ากว่าจะแก้ปัญหาได้ก็ยิ่งนานเข้าไปอีก

ปัญหาในบ้านเมืองเราตอนนี้เกิดจาก "คน" ไม่ได้เกิดจากตัวหนังสือ หากมีแต่มาสนใจกับการแก้ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว โดยหวังว่าตัวหนังสือจะไปแก้พฤติกรรมของคนก็ไม่ว่าอีกทีประเทศไทยจึงจะมีประชาธิปไตยของจริงเสียที

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 11 สิงหาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16588

Col.Inch: 14.73

Ad Value: 22,831.50

หน้า: 16(ซ้าย)

PRValue (x3): 68,494.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: เปิดศูนย์ไตเทียม

แอดวงทูเดย์



เปิดศูนย์ไตเทียม - บมจ.กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ นำโดย สาร์ชด์ รัตนาวัตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศ.ดร.สุรพล นิตติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารชวน ชูชาติ วพน. 7

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 481

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 11 - พุธสัปดาห์ 17 สิงหาคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 2243

หน้า: 80(เต็มหน้า)

Col.Inch: 86.18 Ad Value: 41,452.58

PRValue (x3): 124,357.74 คลิป: สีสี่

คอลัมน์: Agora: 'PPE' ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรการสร้างผู้นำทางการเมืองใน...

Agora



กฤตภาส ศักดิษฐานนท์

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

www.facebook.com/bintokrit

'PPE' ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรการสร้างผู้นำทางการเมืองในอุดมคติ

ช่วงนี้เป็นฤดูกาลเปิดเทอมของหลายมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผมสอนอยู่ด้วย

ในหัวก็เลยมีแต่เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนวนเวียนอยู่เต็มสมองไปหมด

โอกาสนี้จึงขอนำแนวคิดเรื่องการผลิตผู้นำทางการเมืองในอุดมคติมาเล่าสู่กันฟังเสียหน่อย

และเป็นการนำเสนอในแบบที่ไม่ใช้คำโฆษณา แต่หวังว่าจะขยายความรู้ความเข้าใจของการศึกษาในลักษณะนี้ไปสู่ประเทศไทยในวงกว้างให้มากขึ้น

เหตุผลที่คิดเช่นนั้นก็เพราะตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ ผมพบว่าคนไทยโดยทั่วไปแทบไม่มีใครรู้จักการเรียนการสอนโปรแกรมนี้เลย ทั้งๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุบ้านการเมืองของไทยพอสมควร

นอกจากนั้น ยังมีความเห็นจำนวนไม่น้อยที่เมื่อทราบว่าจะมาศึกษาต้องจำเรียนถึง 3 สาขาวิชาในปริญญาใบเดียว ก็ยิ่งจนสงสัยว่าจะไม่เป็นการย่ำรวมแบบจับจ่ายอย่างนั้นหรือ จะทำให้ไม่รู้ลึกในศาสตร์ได้สักอย่างหรือเปล่า

เพราะฉะนั้น การได้อธิบายว่าแนวคิดของการศึกษาแบบนี้คืออะไร และเหตุใดจึงต้องเรียน 3 สาขาวิชานี้เป็นหลัก จึงน่าจะมีความประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไปในสังคมไทยด้วย ไม่เพียงแต่เฉพาะนักศึกษาและผู้ปกครองบางกลุ่มเท่านั้น

หลัทธิการศึกษาคือสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อเรียกง่ายๆ สั้นๆ ว่า "PPE" ซึ่งย่อมาจาก "Philosophy Politics and Economics" แปลเป็นไทยในชื่อว่า "ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์"

เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษ จัดการศึกษาในแบบ "สหวิทยาการ" คือรวมสาขาวิชาหลายสาขาเข้ามารวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน มีบัณฑิตที่จบสาขานี้ได้เติบโตไปเป็นผู้นำทางการเมืองคนสำคัญมากมาย เอาแค่เฉพาะในเมืองไทยก็มีคนที่จบหลักสูตรนี้ได้เป็นนายก



รัฐมนตรีไปแล้วถึง 2 คน คือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ.2518-2519 และอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ.2551-2554

ส่วนนักการเมืองรุ่นล่าสุดที่จบ PPE และเป็นที่ยู่อัจฉกันในปัจจุบันก็คือ "ไอติม" พิรัชญ์ วัชรลินธุ์ ทูลานของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นั่นเอง

ที่น่าสังเกตคือทั้งสามคนล้วนแล้วแต่จบจากสถาบันการศึกษาเดียวกันทั้งสิ้น นั่นคือจบจาก "มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด" (University of Oxford) ประเทศสหราชอาณาจักร อันเป็นต้นกำเนิดหลักสูตรนี้เมื่อช่วง ค.ศ.1920 หรือเมื่อราวๆ 103 ปีที่แล้ว การที่หลักสูตรนี้มองว่าวิชาปรัชญา วิชาการเมือง และวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็น "ผู้นำทางการเมือง" ที่มีศักยภาพ ครบเครื่องในมิติหลักสามด้านของการปกครองสังคมสมัยใหม่ หรือเป็นผู้นำทางการเมืองในอุดมคติ

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 481

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 11 - พุธสัปดาห์ 17 สิงหาคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 2243

หน้า: 80(เต็มหน้า)

Col.Inch: 86.18 Ad Value: 41,452.58

PRValue (x3): 124,357.74

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: Agora: 'PPE' ประชากร การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรการสร้างผู้นำทางการเมืองใน...

นั่นเอง คือมีทักษะพื้นฐานทางปรัชญา อันได้แก่ คักยภาพในการคิด วิเคราะห์ วิวิจารณ์ แยกแยะ และใช้เหตุผล

ตลอดจนสมรรถภาพในการเข้าใจพื้นฐานความคิดทฤษฎีต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งท้ายที่สุดแสดงออกมาให้เห็นผ่านกระบวนการสื่อสาร ทั้งพูด ฟัง อ่าน และเขียน

ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการพูด ดังนั้นนักการเมืองที่ศึกษาแบบ PPE จึงขึ้นเวทีที่เบตงทุกคน เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หรือผู้นำทางการเมืองในต่างประเทศที่ผ่านการศึกษาศิลปะการพูด PPE ก็มีคุณลักษณะแบบนี้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น "ริชี ซูแน็ก" นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบัน หรือนางอง ซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD ผู้นำทางการเมืองคนสำคัญของเมียนมา

การที่บัณฑิตที่ผ่านด้าน PPE มา มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้นำทางการเมืองอย่างครบครันและครอบคลุมหลายมิติ ประกอบกับตัวอย่างของนักการเมืองมากมายที่ไม่ว่าแต่ละคนจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ตาม ก็จะไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพวกเขาเหล่านี้เก่งและแกร่งในทางการเมือง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องขึ้นเวทีที่เบตง การถกเถียง และการปราศรัย ซึ่งเป็นความสามารถที่ได้รับการบ่มเพาะมาจากการศึกษาฝึกฝนในวิชาปรัชญา

อีกสองสาขาวิชาที่คือการเมืองกับเศรษฐศาสตร์ การเมืองนี้คงไม่ต้องขยายให้มากความอยู่แล้ว เนื่องจากข้อที่บอกตรงๆ แต่ถึงข้อจะบ่งบอกชัดเจนก็ต้องเข้าใจด้วยว่า "การเมือง" มีความหมายที่กว้างกว่า "รัฐศาสตร์" จึงทำให้สามารถหยิบจับทุกเรื่องขึ้นมามีคิดวิเคราะห์ในเชิงการเมืองได้หมด

ส่วนเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ต้องอธิบายมากมายเช่นกัน เพราะความรู้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญของผู้นำทางการเมืองในสังคมสมัยใหม่มานานนมแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

เมื่อผลผลิตของ PPE จากที่ออกซ์ฟอร์ดเป็นที่เลื่องชื่อไปทั่ว จึงทำให้เกิดการขยายหลักสูตรนี้ไปทั่วโลกครบทุกทวีป

มหาวิทยาลัยชั้นนำในทวีปเอเชียเองก็มีหลักสูตรนี้อยู่มากมาย เช่นที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

ส่วนในประเทศไทยมีอยู่เพียงสองแห่งเท่านั้นคือที่มหาวิทยาลัยรังสิต และที่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติคนที่ผ่านหลักสูตร PPE มากี่ไม่ได้เข้าสู่แวดวงการเมืองทั้งหมด บางคนเข้าสู่แวดวงการเมืองก็จริงแต่ไม่ได้เป็นผู้นำทางการเมือง เหมือนเช่นเดียวกับคนในสาขาอื่นๆ เช่น จบวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้ทำงานเป็นวิศวกรทุกคน คนจบนิติศาสตร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทำงานเป็นนักกฎหมาย ดังนั้น สภาพการณ์นี้จึงถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเส้นทางการศึกษาที่แต่ละคนต่างก็มุ่งไปตามทางของแต่ละคน

แต่ถึงแต่ละคนจะมีเส้นทางที่แตกต่างกัน จุดมุ่งหมายของหลักสูตรก็ยังคงอยู่ และมีโอกาสได้เห็นคนที่มีความรู้พื้นฐานของสามสาขาวิชาที่ผ่านการหลอมรวมเข้าไปอยู่ในตัวบัณฑิตแต่ละคน รอคอยเวลาที่จะเปล่งแสงแสดงพลังออกมา ผ่านการทำงานในภาคปฏิบัติ เช่น การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนเมือง หรือประเทศ การบูรณาการปัญญาความรู้ไปสู่การสร้างโครงการการพัฒนาในด้านต่างๆ จนกระทั่งประสบความสำเร็จ ซึ่งลำพังการรู้วิชาการในห้องเรียนจากสาขาวิชาเดียวอาจไม่เพียงพอ

ดังที่ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้กล่าวไว้ใน facebook ของตัวเองหลังจากที่มาบรรยายในวันปฐมมนเทียรศึกษาศาสตร์ PPE ที่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ว่า

สำหรับผม ทั้ง 3 ศาสตร์ ใน PPE มีส่วนสำคัญในการช่วยเราในการตัดสินใจเรื่องยากๆ

Philosophy (ปรัชญา) = "หลักการ" ในการตัดสินใจ

Politics (การเมือง) = "กระบวนการ" การตัดสินใจ

Economics (เศรษฐศาสตร์) = การ "คาดการณ์" การตัดสินใจ

ในเมื่อโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนทำให้คนแต่ละ

รุ่นเติบโตมาในโลกที่แตกต่างกันมากขึ้นและมีจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมากขึ้น โลกใบนี้จำเป็นต้องถูกขับเคลื่อนโดยคนทุกรุ่น และจำเป็นต้องเปิดบทบาทให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำมากขึ้น - ดังนั้น ผมหวังว่าในเร็วๆ นี้ที่หลายคนจะเติบโตมาเป็นผู้นำในสาขาอาชีพของตนและต้องเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องที่กระทบคนจำนวนมาก

สิ่งที่ทุกคนได้เรียนในสาขา PPE เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการตัดสินใจ จะเป็นประโยชน์ในการช่วยนำทางให้ทุกคนตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและอย่างมีหลักการ ในการเลือกสิ่งที่ "ถูกต้อง" สำหรับประชาชน ●